

Nhóm tiếp nhận kết quả quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2018; đưa ra phương hướng hoạt động và bầu Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2019 - 2021, ngày 24 tháng 4 năm 2019 vừa qua, tại Hội trường ký túc xá Búa Liềm, Chi đoàn Student thuộc Đoàn cơ sở thành phố Kharkov đã tiếp nhận thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2021 và Lễ kết nạp đoàn viên mới.

Đại hội có bà Lê Thị Huy - Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov; Hội trưởng Chi hội phụ nữ Student, Ban chấp hành Đoàn cơ sở; đại diện các Chi đoàn trong thành phố cùng toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn Student.



Trước Đại hội, chị Phạm Châu Anh - Phó bí thư tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2018 đã thông qua báo cáo tiếp nhận hoạt động của Chi đoàn trong hai năm vừa qua. Chị cho biết: Mặc dù nhiệm kỳ vừa qua, vì điều kiện công việc nên Bí thư Chi đoàn không có mặt tham dự xuyên suốt tại Kharkov, tuy nhiên, bằng những nỗ lực và quyết tâm của đoàn viên và sự hỗ trợ tận tình của các bậc phụ huynh, Chi đoàn Student đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đã đưa ra, tham gia đầy đủ hoạt động do Hội người Việt Nam giao phó, của Đoàn cơ sở đưa ra. Hình ảnh là các hoạt động văn

hóa - văn nghệ quần chúng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam...



Ban chấp hành Chi đoàn ghi nhận, hỗ trợ đồng cấp Chi đoàn có nhu cầu khó khăn, do các hộ gia đình sống rải rác trong khu vực, không tập trung, nên việc tập hợp thanh niên để sinh hoạt cũng như đưa đi tìm sinh hoạt chung còn hạn chế, nên đồng sinh hoạt còn nghèo nàn, vì vậy không thu hút được thanh niên tham gia...

Trước nhu cầu và tình hình đồng cấp như hiện tại, anh Võ Thành Quân - Đoàn viên Chi đoàn đã mạnh dạn đề xuất phương hướng hoạt động của Chi đoàn trong thời gian tới. Điềm trọng tâm là luôn duy trì, giữ vững được Chi đoàn. Các công việc khác phải nhường chỗ cho sinh hoạt trong thời gian vừa qua, và đồng thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn như hiện nay. Tích cực tham gia vào công tác đồng do các tổ chức phát động...





Chi Đoàn 04/19

Đoàn công tác của Chi Đoàn Student thành phố Kharkov đang thực hiện công tác kết nạp đoàn viên mới và Đại hội chi đoàn



Đại hội Chi đoàn Student thành phố Kharkov được tổ chức thành công, kết nạp 10 đoàn viên mới.